



# สรุปข่าว สธ.

ประจำวัน  
6 กุมภาพันธ์ 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### รายงานผู้ติดเชื้อและสถานการณ์ในจังหวัดต่าง ๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, js.100, mcot, TNN, thailandplus, mthai, INN, newtv, acnews, nationtv, sanook, kapook, nationweekend, springnews, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight)

-ศบค. เผยสถานการณ์วันที่ 5 ก.พ. มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 586 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 573 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 13 ราย ผู้ป่วยสะสม 22,644 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 79 ราย รักษาหายเพิ่ม 533 ราย รวมรักษาหาย 15,331 ราย และยังมีอยู่ในรพ. 7,234 ราย

-กรมควบคุมโรค รายงาน 10 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.สมุทรสาคร รายใหม่ 548 ราย รวม 14,080 ราย 2.กทม. รายใหม่ 18 ราย รวม 820 ราย 3.ชลบุรี ไม่พบรายใหม่ รวม 649 ราย 4.ระยอง ไม่พบรายใหม่ รวม 580 ราย 5.สมุทรปราการ ไม่พบรายใหม่ รวม 360 ราย 6.จันทบุรี ไม่พบรายใหม่ รวม 221 ราย 7.นนทบุรี ไม่พบรายใหม่ รวม 166 ราย 8.อ่างทอง ไม่พบรายใหม่ รวม 113 ราย 9.ปทุมธานี ไม่พบรายใหม่ รวม 87 ราย และ 10.นครปฐม ไม่พบรายใหม่ รวม 78 ราย ล่าสุดพบ จ.เพชรบุรี ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 3 ราย รวม 35 ราย จ.ตาก เพิ่ม 3 ราย รวม 33 ราย และจ.สระแก้ว เพิ่ม 1 ราย ยอดรวม 5 ราย

-บมจ.คาสเซอร์พีคโฮลดิ้งส์ ตรวจสอบเชื้อโควิด 19 พนักงาน 1,239 คน พบพนักงานติดเชื้อ 10 คน ได้ดำเนินการตามมาตรการที่รัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดในการดูแลผู้ติดเชื้อ รวมถึงพนักงานที่ได้รับผลกระทบและการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ

-จนท.สาธารณสุข รพ.แม่สอด รพ.พพระ และรพ.แม่ระมาดคัดกรองเชิงรุกครั้งใหญ่ 4 จุด ทั้งชาวไทยและต่างด้าว หลังพบชายชาวเมียนมา วัย 78 ปี พร้อมครอบครัวกว่า 10 คน ป่วยโควิด ด้านผู้ว่าฯ ตาก มีคำสั่งให้ อ.แม่สอด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

-จ.ตรัง ผ่อนคลายมาตรการการเข้า-ออกจังหวัด แต่ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

-จ.กาญจนบุรี คลายมาตรการให้ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าชายแดนด่านเจดีย์สามองค์-บ้านน้ำพุร้อน เริ่ม 8 ก.พ.นี้

### มาตรการของ สธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.กท.ธุรกิจ, เว็บไซต์มติชน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. แสดงความเห็นกรณี นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ระบุว่า การเมืองโจมตีการแพทย์หนัก ยืนยันวิทยาศาสตร์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและไม่เข้าข้างการเมือง ขอให้แยกเรื่องการเมืองออกจากเรื่องการแพทย์ เรื่องวัคซีน ถ้านำมารวมกันผลร้ายจะตกอยู่กับประชาชนและประเทศ แพทย์ทั่วโลกต้องเรียนรู้และทำงานไปด้วยกันเพื่อความสำเร็จร่วมกัน มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ควบคุมโรคได้และป้องกันการเสียชีวิตให้ได้เร็วที่สุด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, mcot, newtv, infoquest, thebangkokinsight) ทวีตช่อง 5

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในการตรวจเยี่ยมการเตรียมระบบให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของสถาบันบำราศนราดูร ว่า จะเป็นต้นแบบให้กับรพ.อื่นนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ มี 8 ขั้นตอน ใช้เวลารวม 37 นาที โดยก่อนเข้ารับบริการจะมีการคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และจัดให้เว้นระยะห่างทุกขั้นตอน เมื่อเข้ารับบริการ **จุดที่ 1** ลงทะเบียน **จุดที่ 2** ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต **จุดที่ 3** คัดกรอง ชักประวัติ **จุดที่ 4** รอฉีดวัคซีน **จุดที่ 5** รับการฉีดวัคซีน ใช้เวลา 5-7 นาที **จุดที่ 6** นั่งพักรอสั่งเกตอาการ 30 นาที มีการจัดห้องปฐมพยาบาล แพทย์/วิสัญญีพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อมดูแล และทุกรายต้องสแกน Line “หมอพร้อม” เพื่อใช้ติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีน 1 วัน 7 วัน 30 วัน แจ้งเตือนรับวัคซีนเข็มที่ 2 **จุดที่ 7** ก่อนกลับบ้าน พยาบาลจะตรวจสอบว่าครบ 30 นาที สอบถามอาการ และให้คำแนะนำ แจกเอกสารให้ความรู้ และ **จุดที่ 8** มี Dash Board จาก Line “หมอพร้อม” แสดงการประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีน และอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนแต่ละชนิด ทั้งนี้ เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จะได้รับใบยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทาง Line “หมอพร้อม” ด้วย

-นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการให้บริการวัคซีน ฝึกอบรม และกำกับติดตามผล กล่าวว่า การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในครั้งนี้ ถือเป็นบริการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมากที่สุด จึงต้องมีการจัดขั้นตอนที่มากกว่าการฉีดวัคซีนอื่นๆ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, mcot, thailandplus

-พญ.พรรณพิมล วิบูลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย จากการระบาดของโรคโควิด 19 พบว่าประชาชนมีความเครียดเพิ่มขึ้นมากกว่าการระบาดในระยะแรก ทั้งกลัวติดเชื้อ กลัวการใช้ชีวิตประจำวัน การรับรู้ข่าวปลอมจนกลายเป็นความตื่นตระหนก และความเครียดจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

## ประเด็นข่าว

แนะนำวัคซีนใจจากตนเองด้วยพลังฮึด ฮึด สู้ ครอบครัวยุคใหม่และชุมชนจะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้ หากรู้สึกกลัว กังวล ตื่นตระหนกจนเครียด สามารถสำรวจจิตใจได้ด้วย MENTAL HEALTH CHECK IN เพื่อให้ปรับตัวเผชิญสถานการณ์วิกฤตได้อย่างเข้มแข็ง แบ่งปันกำลังใจให้กับตนเองและคนรอบข้างเพื่อให้สังคมกลับสู่ภาวะปกติได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ข่าวหุ้น, mcot, js100, INN, thailandplus)

-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีนมีข้อแนะนำ 1.ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวไม่ควรไปซื้อของที่ตลาดให้คนที่แข็งแรงไปแทน 2.แจกถุงเป่าแบบออนไลน์แทนการให้ซองเงิน 3.วันรวมญาติ ควรเว้นระยะห่างและงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดการพูดคุยเสียงดัง 4.วันไหว้ วันเที่ยว ควรเว้นระยะห่าง ศึกษาเส้นทาง เลี่ยงไปที่คนเยอะ

### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, INN, TNN, thebangkokinsight, infoquest, springnews)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ย้ำวัคซีนโควิดไม่ปลอดภัยก็ยังไม่ขึ้นทะเบียนไม่ได้ พร้อมยืนยันฉีดวัคซีนคนไทยเดือนมิ.ย. 2564 ตามแผนเดิมและได้ฉีดทุกคน ได้มอบหมายให้สธ.ไปพิจารณาให้ไทยได้รับวัคซีนตามแผนที่กำหนด ทั้งในส่วนที่จองไปแล้วและจัดหาเพิ่มจากประเทศอื่นที่ได้รับการรับรองจาก ออย.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, thebangkokinsight)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุ พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้ร่วมงานเลี้ยงส่วนตัว คือ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้วเดียวกัน อยู่ในสถานที่แออัดร่วมกันเป็นเวลานาน ใช้มือหยิบจับอาหารและน้ำแข็ง โดยเฉพาะหลังจากมีน้ำมือ มีการเดินราใกล้ชิดกัน ไม่ได้สวมหน้ากาก ซึ่งเป็นตัวอย่างที่สะท้อนว่าแม้จะพยายามจัดงานเลี้ยงอย่างรัดกุมก็จะเกิดการหละหลวม เพราะเมื่อมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเริ่มมีอาการเหนื่อยชา การตอบสนองช้าลง และขาดความยับยั้งชั่งใจ เสี่ยงการควบคุมตัวเอง เริ่มไม่ระมัดระวังตัวเอง ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในสถานที่ทำงาน คือ การรับประทานอาหารร่วมกัน มีการพูดคุยระหว่างรับประทานอาหาร ไม่ใช่ช้อนกลาง หรือไม่สวมหน้ากากอนามัยขณะทำงานอยู่ในห้องเดียวกัน หรือนั่งรถรับ-ส่งพนักงานคันเดียวกัน ดังนั้น องค์กรหรือสถานที่ทำงานต่างๆ ต้องยกระดับเข้มข้นขึ้น

-การตรวจคัดกรองเชิงรุกใน จ.สมุทรสาคร ได้กระชับพื้นที่ขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงพื้นที่ไข่แดง พบว่ามี 1 โรงงานที่มีศักยภาพในการให้คนงานทำงานและพักอยู่ที่นั่นไม่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ ส่วนเขตเฝ้าระวังเป็นพิเศษมี 7 โรงงาน อยู่ ต.ท่าทราย และ ต.นาดี ขอร้องอย่ารังเกียจหรือกล่าวโทษเมื่อเห็นรถสองแถวรับ-ส่งคนงาน หรือคนงานเดินเรียงแถวตามมาตรการบับเบิลแอนด์ซีล

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-คกก.โรคติดต่อ จ.สมุทรสาคร ผู้ประกอบการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมประชุมหาแนวทางเปิดเมือง เปิดชุมชน และตลาดกึ่ง หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 เริ่มลดลง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ sanook

-คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เผย อาการผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ปอดดีขึ้น 80-90% แพทย์สามารถหยุดให้ยาปฏิชีวนะและยาลดการอักเสบแล้ว อยู่ระหว่างฟื้นฟูกล้ามเนื้อ

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1.หากที่กักตัวให้ผู้เสี่ยงสูงไม่ยอมอยู่บ้าน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, มติชนสุดสัปดาห์)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวถึงกรณีพบผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเดินทางไปสถานที่ต่างๆ แล้วโพสต์ลงในโซเชียล อ้างว่า กักตัวลำบากเพราะที่บ้านมีสมาชิกหลายคน ต้องใช้ห้องน้ำร่วมกัน รับประทานอาหารที่เดียวกัน ไม่สามารถแยกห้องนอนได้ ศบค.จึงมีการทบทวนมาตรการเพื่อหาทางออกให้สามารถกักตัวได้นอกเหนือจากการกักตัวอยู่ที่บ้าน นอกจากนี้ ขอเน้นย้ำให้ประชาชนเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเอง ป้องกันชุมชน และขอความร่วมมือองค์กรเป็นพิเศษให้ดำเนินมาตรการให้ได้เหมือน จ.สมุทรสาคร ที่ร่วมมือกันทุกฝ่ายจนทำให้การแพร่เชื้อโควิด 19 ลดจำนวนลงเรื่อยๆ

#### 2.ผู้ป่วยติดเชื้อติดเชื้อมาจากผู้ดูแลชาวเมียนมา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, businesstoday, mcot, infoquest, mcot, thailandplus, js100, sanook, INN) ทวีตช่อง 9

-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา เผย ได้รับรายงานผู้ป่วยหญิงติดเชื้อ อายุ 95 ปี ย่านคลองเตย ติดเชื้อ สอบสวนโรคเบื้องต้นพบมีโรคประจำตัว คือโรคไต โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ติดเชื้อโควิด 19 จากแรงงานเมียนมาที่จ้างมาดูแล 4 คน มีผู้สัมผัสเสี่ยงคือลูกสาวและหลาน อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ เบื้องต้นทีมไลน์แรงงานเมียนมามีเพียงไปบ้านนายจ้าง และตลาดคลองเตย ซึ่งเป็นพื้นที่กักกั้นเคยสุ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อ คาดว่าตลาดคลองเตยคือจุดที่ทำให้ติดเชื้อในกลุ่มนี้

#### 3.พบคลัสเตอร์ในโรงงานเย็บผ้า กทม.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวหุ้น

## ประเด็นข่าว

-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา ระบุ ใน กทม.ขณะนี้ผู้ป่วย 10 เขต จำแนกตามรพ.ที่มีผู้ป่วยอยู่ มี 6 เขตที่ต้องจับตาเข้มข้น คือ บางแค ภาษีเจริญ จอมทอง หนองแขม บางบอน และบางขุนเทียน เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เป็นคนงานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าและชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่เขตภาษีเจริญ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

-กท.ม. ตรวจโรงงาน 113 แห่ง พบผู้ติดเชื้อโควิด 54 ราย จากแรงงาน 13,042 ราย ย้ำเจ้าของสถานประกอบการให้แรงงานใช้แอปฯ หมอชนะ

### 4.สหรัฐฯ ถอนวัคซีนอินเดีย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100

-บ.ไฟเซอร์ ینگค์ สหรัฐฯ ประกาศถอนการยื่นขออนุมัติใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เป็นกรณีฉุกเฉินในอินเดีย หลังไม่ผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลยาของอินเดียในด้านการศึกษาความปลอดภัยและภูมิคุ้มกันระดับท้องถิ่น ทำให้วัคซีนของไฟเซอร์ไม่ได้รับการจำหน่ายในจีนและอินเดีย

### 5.ผลสำรวจพบประชาชนเริ่มการ์ดตก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวหุ้น, thaigov, mcot, thailandplus)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพพบประชาชนการ์ดเริ่มตก หลังผ่อนปรนมาตรการสวมหน้ากากอนามัยไม่ถึง 100% มีการรวมกลุ่มทางสังคมและการเดินทางออกนอกจังหวัดมากขึ้น ส่วนผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 พบว่าก่อนจะนำวัคซีนมาใช้ในประเทศไทยต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหาร สธ. พร้อมฉีดวัคซีน 100% เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน ขณะนี้แม้จะมีการผ่อนปรนมาตรการ แต่ทุกคนต้องเข้มงวดมาตรการล้างมือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยให้ได้อย่างน้อย 95% และต้องสวมให้ถูกวิธี

### 6.กท.ม.งดจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กท.ม. ระบุ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ กท.ม.งดให้บริการงานทะเบียนทุกชนิด ยกเว้นการแจ้งตาย รวมถึงวันวาเลนไทน์ที่ 14 ก.พ.ปีนี้ งดให้บริการจดทะเบียนสมรสทั้ง 50 เขต

### 7.คืบหน้าเคสตีเจมะตุ่ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ ระบุ 8 ก.พ.นี้ ได้เชิญผอ.สำนักอนามัย กท.ม. มาสอบปากคำเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ส่วนกรณีตีเจมะตุ่มยอมรับว่าตีมีสุราจริงโดยมีเพื่อนนำมาให้ดื่ม ต้องรอการสอบปากคำตีเจมะตุ่มกับกลุ่มเพื่อนที่ไปร่วมงาน หลังรักษาโรคโควิดหายและออกจากรพ.ก่อน และจากการตรวจสอบพบว่าร้านอาหารเวอร์ทีโก้ไม่ได้จำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, infoquest, xinhuthai, newtv, thestandard, js100, thebangkokinsight)

-แอสตราเซนเนกา ยื่นขออนุมัติใช้วัคซีนโควิดต่อรัฐบาลญี่ปุ่นแล้ว... อินโดนีเซีย มีแพทย์เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 มากกว่า 300 คน... ตุรกี เดินหน้าฉีดวัคซีนโควิดของซิโนแวค เผยประชาชนเชื่อมั่นวัคซีนจีน... อังกฤษ ฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชนแล้ว 10 ล้านราย ขณะที่ผู้ป่วยโควิด กลายพันธุ์เพิ่ม... กัมพูชา เริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจีน 10 ก.พ. ตั้งเป้าฉีดประช.ราว 80% ด้านนายกฯ ประกาศยกเลิกการรับวัคซีนเข็มแรก วันที่ 10 ก.พ.นี้ เพราะมีข้อจำกัดเรื่องอายุ... เมียนมา เริ่มให้วัคซีนป้องกันโควิด 19 ประชาชนทุกกลุ่มอีกครั้ง 5 ก.พ.นี้ หลังเหตุการณ์รัฐประหาร... อินเดีย ประชาชนกว่า 5 ล้านรายทั่วประเทศได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมเพิ่มสถานที่ตรวจเชื้อโควิด 19 ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ... สหราชอาณาจักร เริ่มให้โรงแรมเป็นสถานที่กักกันผู้โดยสารที่กลับจาก 33 ประเทศเสี่ยงโควิด 19 กลายพันธุ์... ออสเตรเลีย ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เพื่อให้พลเมืองเดินทางกลับประเทศได้

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 105,880,222 ราย เสียชีวิต 2,307,036 ราย รักษาหายแล้ว 77,504,504 ราย ไทยอยู่ในอันดับที่ 115 ของโลก

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

### ทลายแก๊งอุ้มบุญข้ามชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, thailandplus, thaipbs, mcot, INN, one31, thebangkokinsight, newtv) ทิวช่อง 3, 5, 7, TNN

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อม ผบ.ช.สอท. และนพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แถลงผลปฏิบัติการตรวจค้น ขบวนการอุ้มบุญข้ามชาติ 10 จุด ในกทม.และปริมณฑล จับกุมนายหน้าว่าจ้างหญิงไทยตั้งครรภ์ 3 ราย และกลุ่มหญิงไทยรับจ้างอุ้มบุญ 4 ราย พร้อมของกลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และเอกสารหลายรายการ เบื้องต้นแจ้งข้อหากระทำผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 และความผิดตาม พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556

### ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ประชาไท, กรมประชาสัมพันธ์, Chiangmainews, thestandard, thailandplus) ทิวช่อง 5

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะสั้น เช่น แสบ

## ประเด็นข่าว

ตา แสบจูกมูก ระคายเคืองตา หรือภูมิแพ้กำเริบ แต่หากได้รับปริมาณมากในระยะยาว จะทำให้เกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและมะเร็งได้ เนื่องจากฝุ่นขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดการอักเสบภายใน ทำลายระบบต่าง ๆ ในเซลล์ปอด เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอดได้ในระยะยาว และ PM2.5 ยังมีองค์ประกอบของสารเคมีบางชนิดที่ก่อให้เกิดมะเร็ง เช่น โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ส่งผลให้เกิดมะเร็งปอดได้ ขอให้ประชาชนป้องกันตนเองโดยลดกิจกรรมนอกบ้าน ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นเมื่อต้องออกนอกอาคาร งดออกกำลังกายที่ต้องออกแรงในที่ที่มีฝุ่นมาก งดสูบบุหรี่ และหากมีอาการผิดปกติ ให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-นพ.สมบุญ ทัศนาวรรณ ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า รพ.ได้จัดตั้งคลินิกมลพิษออนไลน์ [www.pollutionclinic.com](http://www.pollutionclinic.com) เพื่อให้ประชาชนประเมินอาการตนเองและรับคำแนะนำเบื้องต้นได้ทันที พร้อมจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติตามขั้นตอน การให้คำแนะนำ การตัดสินใจในการส่งตรวจพิเศษแบบซีกประวัติ และความรู้เรื่อง PM2.5 แก่ประชาชน

### เตือนอันตรายครีมเถื่อน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, พิมพ์ไทย, กท.ธุรกิจ, mthai, thebangkinsight

-นพ.สมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนกรณีครีมเถื่อนที่เรียกว่าครีมฝ้าแดง มีลักษณะกระปุกฝาสีแดง เนื้อสีเหลืองข้น ไม่มียี่ห้อ หรือฉลากกำกับ ได้รับความนิยมนอกจากวัยรุ่นบนแอปฯ Tiktok อ้างว่าใช้แล้วผิวขาวใสใน 3-7 วัน ขอให้ระวังอันตรายเพราะมีสารอันตรายที่ห้ามใช้ในเครื่องสำอาง ได้แก่ปรอท, ไฮโดรควิโนน, กรดวิตามินเอ และสเตียรอยด์ เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการทางโรคผิวหนังได้ในระยะยาว และเป็นอันตรายต่อชีวิต

### อย.ผ่อนกฎนำเข้าหน้ากาก-ชุดPPE

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เผยว่า เพื่อป้องกันการขาดแคลนของหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากาก N95 และ ชุด PPE ได้อนุญาตให้ใช้หนังสือรับรองการขายที่ออกโดยผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ แทนการใช้หนังสือรับรองการขายที่ต้องออกโดยหน่วยงานภาครัฐ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ส่วนสถานประกอบการ อย. ลดระยะเวลาการออกใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตและนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากภายใน 10 วันเหลือภายใน 1 วัน และใบจดทะเบียนสถานะประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ จากภายใน 30-40 วัน เหลือภายใน 5 วัน

### หลักธรรมาณัติผู้ป่วยมะเร็ง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ

-นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำหลักธรรมาณัติ ดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวม ประกอบด้วย 1.กายานามัย ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เน้นการกินเมนูอาหารพื้นบ้าน 2.จิตตานามัย ดูแลจิตใจด้วยกิจกรรมบำบัดต่างๆ และ 3.ชีวิตานามัยดูแลการดำเนินชีวิตในทางที่ชอบ สุจริต ตามบริบทของสังคม วัฒนธรรม ประเพณี

### โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามกีฬา

-พนักงานอัยการ ยื่นฟ้องนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ยิงยง บัวงาม ฐานร่วมกันโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของสารสกัดถึงเข้าผสมยูซีทู เพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ผ่านการตรวจพิจารณาและไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง ให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522

### ข่าวปลอม

**สื่อที่นำเสนอ :** ผู้จัดการออนไลน์

-สถาบันโรคทรวงอก ระบุ คลิปสาธิตการช่วยผู้ป่วยหมดสติด้วยการใช้มือซ้ายกดข้อมือขวา เป็นเพียงการขยับกล้ามเนื้อบริเวณแขนหัวไหล่และกล้ามเนื้อหน้าอก ช่วยให้เกิดคลายความตึงของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถรักษาอาการเสียวหัวใจ และไม่ควรรนำไปใช้กับผู้ป่วยที่หมดสติ หรือทดแทนการทำ CPR